



TIẾN TỚI ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐẢNG BỘ TỈNH LẦN THỨ XX, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

ĐOÀN GIÁM SÁT CỦA ỦY BAN VĂN HÓA, GIÁO DỤC, THANH NIÊN, THIẾU NIÊN VÀ NHI ĐỒNG Làm việc với một số sở, ngành, địa phương



Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Quốc hội khóa XIV thăm Trường Mầm non Đồng Sơn (Đồng Hưng).

Sáng ngày 15/9, Tổ công tác số 1, Đoàn giám sát của Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng, Quốc hội khóa XIV do đồng chí Nguyễn Văn Tuyết, Phó Chủ nhiệm Ủy ban làm Tổ trưởng có buổi làm việc với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Nội vụ về việc thực hiện chính

sách pháp luật ở lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch, tin ngưỡng, tôn giáo và thông tin, báo chí, xuất bản trên địa bàn tỉnh. Tại buổi làm việc, đại diện các sở đã báo cáo việc triển khai và kết quả thực hiện chính sách pháp luật về các lĩnh vực liên quan. Cụ thể, ở lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch đã chú trọng việc thực hiện chính sách về di sản

văn hóa; tổ chức và quản lý lễ hội; việc xây dựng đời sống văn hóa cơ sở; nghệ thuật biểu diễn; thư viện; thể thao thành tích cao, thể thao quần chúng và việc quy hoạch, định hướng phát triển du lịch... Nhờ đó, các di tích quốc gia đặc biệt, di tích quốc gia và di tích cấp tỉnh có bản đồ khoanh vùng bảo vệ; các lễ hội diễn ra an toàn, tiết kiệm, thu hút

đông đảo du khách tham gia; nhiều di tích được tu bổ, tôn tạo; phong trào văn nghệ, thể thao quần chúng diễn ra sôi nổi, đời sống văn hóa cơ sở được nâng cao; tiềm năng du lịch từng bước được khai thác hiệu quả...

Ở lĩnh vực tôn giáo, tín ngưỡng, các văn bản, chính sách, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo được phổ biến kịp thời thông qua các hội nghị tuyên truyền tới người dân. Việc đăng ký hoạt động tín ngưỡng, hình thức sinh hoạt tôn giáo và hoạt động tôn giáo được thực hiện nghiêm túc; việc quản lý, sử dụng tài sản cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo được thực hiện theo quy định...

Về lĩnh vực thông tin, báo chí, xuất bản, các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh đã bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, chủ động thông tin, tuyên truyền bảo đảm đúng tôn chỉ, mục đích, phát huy hiệu quả của từng loại hình báo chí. Việc sắp xếp lại hệ thống báo chí

(Xem tiếp trang 4)
NHÓM PHỎNG VIÊN

Quy hoạch khu vực phía Nam đường Trần Lãm

Chiều ngày 15/9, đồng chí Nguyễn Quang Hưng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe UBND thành phố Thái Bình báo cáo quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực phía Nam đường Trần Lãm. Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 khu vực phía Nam đường Trần Lãm thuộc địa giới phường

Trần Lãm, xã Vũ Chính và xã Vũ Phúc (thành phố Thái Bình), diện tích gần 98ha, dân số 15.000 người. Quy hoạch định hướng phân chia khu vực với các công trình nhà ở liền kề, biệt thự, nhà vườn; nhà ở hỗn hợp thương mại cao tầng và các khu nhà ở xã hội (Xem tiếp trang 4)
MINH NGUYỆT



Hội thảo đạo đức nhà báo trong thời kỳ công nghệ 4.0

Sáng ngày 15/9, Hội Nhà báo Thái Bình tổ chức hội thảo "Đạo đức nhà báo trong thời kỳ công nghệ 4.0" với sự tham gia của lãnh đạo Hội Nhà báo Việt Nam, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Sở Thông tin và Truyền thông cùng đại diện lãnh đạo 12 hội nhà báo, cơ quan báo chí khu vực duyên hải và đồng bằng Bắc Bộ.

Báo chí cách mạng Việt Nam đã trải qua chặng đường 95 năm hình thành và phát triển không ngừng, đóng góp to lớn vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, sự nghiệp xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước. Tại Đại hội lần thứ III của Hội Nhà báo Việt Nam (năm 1962), Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: "Đề làm tròn

(Xem tiếp trang 4)

TU ANH

Tập huấn nghiệp vụ kế toán cho cán bộ HTX nông nghiệp

Sáng ngày 15/9, Liên minh Hợp tác xã tỉnh khai mạc lớp tập huấn nghiệp vụ kế toán cho 160 học viên là giám đốc, kế toán các HTX nông nghiệp trên địa bàn hai huyện Vũ Thư, Thái Thụy.

Trong 3 ngày, các học viên được giới thiệu những nội dung cơ bản về kế toán: tổng quan về kế toán; tính chất công tác kế toán trong HTX; hạch toán các nhiệm vụ kế toán trong HTX, liên hiệp HTX; báo cáo tài chính... Ngoài ra, các học viên còn được hướng dẫn kỹ năng tính toán, lập chứng từ, ghi sổ kế toán các nghiệp vụ kinh tế chủ yếu tại các HTX; lập báo cáo tài chính các HTX.

(Xem tiếp trang 4)

NGÂN HUYỀN

Thái Bình chủ động, quyết liệt phòng, chống dịch Covid-19 Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Theo báo cáo của Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam, Bộ Y tế, tính đến 17 giờ ngày 15/9, 215 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới đã ghi nhận gần 29,5 triệu người nhiễm và hơn 933.100 người tử vong do Covid-19.

Tại Việt Nam, tính đến 18 giờ ngày 15/9, cả nước không ghi nhận thêm bệnh nhân nhiễm Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân nhiễm Covid-19 hiện vẫn là 1.063 bệnh nhân. Đến nay, đã tròn 13 ngày Việt Nam không có trường hợp nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. Trong ngày, Bộ Y tế công bố có thêm 5 bệnh nhân được điều trị khỏi, nâng tổng số bệnh nhân được điều trị khỏi lên 931 người. Cả nước hiện còn 97 bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại các cơ sở y tế và 35 bệnh nhân đã tử vong. Trong số bệnh nhân đang điều trị có 46 bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm âm tính từ 1 - 3 lần với SARS-CoV-2. Tổng số người đang cách ly, theo dõi sức khỏe trên cả nước hiện là hơn 32.500 người.



Không còn bệnh nhân nghi nhiễm và nhiễm Covid-19 cách ly, điều trị tại Khoa Truyền nhiễm, Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Tại Thái Bình, tính đến 16 giờ 30 phút ngày 15/9 còn 6 trường hợp nghi nhiễm đang cách ly, theo dõi sức khỏe tại Bệnh viện Phổi Thái Bình và đều đã có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2. Bên cạnh đó, tại khu liên hợp khách sạn, nhà nghỉ Làng Việt (Tiền Hải) cũng đang cách ly, theo dõi sức khỏe 37 chuyên gia nước ngoài sang làm việc trên địa bàn tỉnh.

Tính đến ngày 15/9, toàn tỉnh đã rà soát được 4.639 trường hợp đi du lịch, công tác, thăm thân từ các vùng có dịch về, trong đó còn 68 trường hợp trong thời gian theo dõi dưới 14 ngày đang cách ly, theo dõi sức khỏe.

Trong ngày, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh xét nghiệm 15 mẫu bệnh phẩm của người có nguy cơ từ vùng có dịch về, người xuất cảnh và đều có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2, nâng tổng số mẫu xét nghiệm trên địa bàn tỉnh tính đến ngày 15/9 lên 8.288 mẫu.

HOÀNG LANH

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19
SỐ Y TẾ: 0969.851.212
0227.3640.786
TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292 - 0914.590.476
0227.3831.885

CHƯƠNG TRÌNH OCOP Đánh thức tiềm năng phát triển kinh tế khu vực nông thôn (Xem trang 2)



Sản phẩm thêu Minh Lăng (Vũ Thư) được đánh giá sẽ đạt thứ hạng cao sau khi phân hạng và chấm điểm sản phẩm OCOP.

Công an chính quy phát huy sức mạnh ở cơ sở (Xem trang 3)